

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เรื่อง ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการประเมินตนเองเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ใน 5 ด้าน ได้แก่

1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมชุมนุม / ชมรม
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. กิจกรรมนอกหลักสูตร

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 4 ระดับ

ระดับ 3	หมายถึง	มีการปฏิบัติมาก
ระดับ 2	หมายถึง	มีการปฏิบัติระดับปานกลาง
ระดับ 1	หมายถึง	มีการปฏิบัติน้อย
ระดับ 0	หมายถึง	ไม่มีการปฏิบัติ

3. ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามตามคำแนะนำที่กำหนดทุกตอนและทุกข้อและ ขอความกรุณาโปรดส่งแบบสอบถามกลับคืนภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

4. คำตอบของท่านมีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า ขอความกรุณาให้ท่านตอบตามความเป็นจริงเพื่อคณะผู้ศึกษาค้นคว้าจะได้้นำคำตอบของท่านมาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในภาพรวมจึงไม่ส่งผลกระทบต่อใด ๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่าน

คณะผู้ศึกษาค้นคว้า

พิกุล พระสิงห์

ประสิตา สุขสำราญ

สุจิตรา ราศรีรัตนะ

นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง () หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง

1. เขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านปฏิบัติงาน

- () เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
- () เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
- () เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
- () เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4

2. วุฒิการศึกษา

- () มีวุฒิกการศึกษา
- () ไม่มีวุฒิจิตวิทยาการแนะแนว

3. ประสบการณ์ในการทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- () 1 - 5 ปี
- () 6 - 15 ปี
- () มากกว่า 15 ปี

ตอนที่ 2

สภาพการจัดกิจกรรมนักเรียน

คำชี้แจง ในฐานะที่ท่านเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอให้ท่านพิจารณาว่าการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน โรงเรียนของท่านได้ดำเนินการจัดกิจกรรมใดบ้าง

โปรดทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เป็นจริง

ระดับ 3	หมายถึง	มีการปฏิบัติมาก
ระดับ 2	หมายถึง	มีการปฏิบัติระดับปานกลาง
ระดับ 1	หมายถึง	มีการปฏิบัติน้อย
ระดับ 0	หมายถึง	ไม่มีการปฏิบัติ

ข้อที่	กิจกรรม	ระดับการดำเนินงาน			
		0	1	2	3
	สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว				
1	ครูได้ทำระเบียบวาระ				
2	มีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน				
3	มีการจัดทำสังคัมมิตี				
4	มีการจัดกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอาชีพ				
5	มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ				
6	มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ				
7	มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ				
8	มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ				
9	มีการจัดกิจกรรมการให้บริการให้คำปรึกษา				
10	มีการจัดกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน				
11	มีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน				
12	มีการจัดหาทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน				
13	มีการจัดหางานให้ทำหลังจบการศึกษา				
14	มีการจัดทำแบบสอบถามติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา				
15	มีการจัดทำแบบสอบถามติดตามผลนักเรียนที่ออกกลางคัน				
16	มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน				
17	มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเรื่องการศึกษาต่อและวิธีการเรียน				
18	มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเรื่องอาชีพต่าง ๆ				
19	มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเรื่องการปรับตัวทางสังคม				
20	มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเรื่องการดูแลสุขภาพ				
	สภาพการจัดกิจกรรมนักเรียน				
21	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชาลูกเสือสำรอง				
22	มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง				
23	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสำรอง				
24	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชาลูกเสือสามัญ				
25	มีการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ				

ข้อที่	ข้อความ	ระดับการดำเนินงาน			
		0	1	2	3
	สภาพการจัดกิจกรรมนักเรียน (ต่อ)				
26	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ				
27	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่				
28	มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่				
29	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่				
30	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชาเนตรนารี				
31	มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของเนตรนารี				
32	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของเนตรนารี				
33	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชา युวกาชาด				
34	มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของ युวกาชาด				
35	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของ युวกาชาด				
	สภาพการจัดการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรม				
36	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมภาษาไทย				
37	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมคณิตศาสตร์				
38	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมวิทยาศาสตร์				
39	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมภาษาต่างประเทศ				
40	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมศิลปะ				
41	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมกีฬา				
42	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมนันทนาการ				
43	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมดนตรี				
44	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมนาฏศิลป์				
45	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ				
46	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมพุทธศาสนา				
47	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมสมุนไพร				
48	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมวาดแผนโบราณ				
49	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมส่งเสริมการอ่าน				

ข้อที่	ข้อความ	ระดับการดำเนินการ			
		0	1	2	3
50	สภาพการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาในวันวิสาขบูชาเพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ				
51	มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี				
52	มีการจัดนิทรรศการในวันวิทยาศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 4 และให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน				
53	มีการจัดแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนให้สูงขึ้น				
54	มีการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง				
55	มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะด้านกาฬกีฬาให้กับเด็กนักเรียน				
56	มีการจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เพื่อส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงาม				
57	มีการจัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทง เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทง				
58	มีการจัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความตระหนักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับนักเรียน				
59	มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา				
60	มีการจัดกิจกรรมภาษาถิ่นวันละคำ หน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์และใช้ภาษาถิ่นของตนเอง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม				
61	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษากลาง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับเด็กนักเรียน				

ข้อที่	ข้อความ	ระดับการดำเนินการ			
		0	1	2	3
62	มีการจัดกิจกรรมการเล่าข่าวประวัติศาสตร์หน้าเสาธง เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต และปลูกฝังข้อคิดการดำเนินชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม				
63	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาไทย				
64	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์				
65	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์				
66	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ				
67	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายการทำงานอาชีพและเทคโนโลยี				
68	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม				
69	มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ				
70	มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสถานักเรียน				
71	มีการจัดกิจกรรมออมทรัพย์ของนักเรียน				
72	มีการจัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ				
73	มีการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ				
74	สภาพการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อให้ นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู และตระหนักในหน้าที่ของตนเอง				
75	มีการจัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน				
76	มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ				
77	มีการจัดพิธีสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องลูกเสือ				
78	มีการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทย และประเทศไทย				

ข้อที่	ข้อความ	ระดับการดำเนินการ			
		0	1	2	3
79	มีการจัดกิจกรรมแสดงความรักความกตัญญูระหว่างแม่กับลูก เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน				
80	มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในวันแม่แห่งชาติ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน				
82	มีการจัดกิจกรรมยอคนักอ่านในวันสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กนักเรียน				
83	มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านให้กับเด็กนักเรียน				
84	มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปในวันสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อให้ นักเรียนนำประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่ออกมาใช้ได้เหมาะสม				
85	มีการจัดกิจกรรมประกวดการเล่านิทานในวันสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของนักเรียน				
86	มีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีในวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกในทิศทางที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน				
87	มีการจัดแข่งขันกีฬาในวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ				
88	มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทย และประเทศไทย				
89	มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทยทั้งประเทศ				
90	มีการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน				

ข้อที่	ข้อความ	ระดับการดำเนินการ			
		0	1	2	3
91	มีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงออกของนักเรียน				
92	มีการจัดกิจกรรมจับสลากของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี				
93	มีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน				
94	มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาออกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่สำคัญของประเทศไทย และช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยของคนไทย				
95	มีการจัดกิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับเด็กนักเรียน				
96	มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเรียนรู้ระบบของสหกรณ์ร้านค้าที่สามารถนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตนได้				
97	มีการจัดกิจกรรมการทำบัญชีรายรับ / รายจ่าย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง				

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ภาคผนวก ข

ผลการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ผลการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ข้อที่	กิจกรรม	ผลการพิจารณา	
		IOC	แปลผล
	สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว		
1	ครูได้ทำระเบียบวาระ	1.0	ใช้ได้
2	มีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน	1.0	ใช้ได้
3	มีการจัดทำสังคัมมิตี	1.0	ใช้ได้
4	มีการจัดกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอาชีพ	1.0	ใช้ได้
5	มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ	1.0	ใช้ได้
6	มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ	1.0	ใช้ได้
7	มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ	1.0	ใช้ได้
8	มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	1.0	ใช้ได้
9	มีการจัดกิจกรรมการให้บริการให้คำปรึกษา	1.0	ใช้ได้
10	มีการจัดกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน	1.0	ใช้ได้
11	มีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน	1.0	ใช้ได้
12	มีการจัดหาทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน	1.0	ใช้ได้
13	มีการจัดหางานให้ทำหลังจบการศึกษา	1.0	ใช้ได้
14	มีการจัดทำแบบสอบถามติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา	1.0	ใช้ได้
15	มีการจัดทำแบบสอบถามติดตามผลนักเรียนที่ออกกลางคัน	1.0	ใช้ได้
16	มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	1.0	ใช้ได้
17	มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเรื่องการศึกษาต่อและวิธีการเรียน	1.0	ใช้ได้
18	มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเรื่องอาชีพต่าง ๆ	1.0	ใช้ได้
19	มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเรื่องการปรับตัวทางสังคม	1.0	ใช้ได้
20	มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเรื่องการดูแลสุขภาพ	1.0	ใช้ได้
	สภาพการจัดกิจกรรมนักเรียน		
21	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชาลูกเสือสำรอง	1.0	ใช้ได้
22	มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง	1.0	ใช้ได้
23	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสำรอง	1.0	ใช้ได้

ข้อที่	ข้อความ	ผลการพิจารณา	
		IOC	แปลผล
24	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชาลูกเสือสามัญ	1.0	ใช้ได้
25	มีการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ	1.0	ใช้ได้
26	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ	1.0	ใช้ได้
29	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	1.0	ใช้ได้
30	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชาเนตรนารี	1.0	ใช้ได้
31	มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของเนตรนารี	1.0	ใช้ได้
32	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของเนตรนารี	1.0	ใช้ได้
33	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชาลูกเสือ	1.0	ใช้ได้
34	มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ	1.0	ใช้ได้
35	มีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ	1.0	ใช้ได้
36	สภาพการจัดการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรม มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมภาษาไทย	1.0	ใช้ได้
37	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมคณิตศาสตร์	1.0	ใช้ได้
38	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมวิทยาศาสตร์	1.0	ใช้ได้
39	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมภาษาต่างประเทศ	1.0	ใช้ได้
40	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมศิลปะ	1.0	ใช้ได้
41	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมกีฬา	1.0	ใช้ได้
42	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมนันทนาการ	1.0	ใช้ได้
43	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมดนตรี	1.0	ใช้ได้
44	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมนาฏศิลป์	1.0	ใช้ได้
45	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ	1.0	ใช้ได้
46	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมพุทธศาสนา	1.0	ใช้ได้
47	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมสมุนไพร	1.0	ใช้ได้
48	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมวาดแผนโบราณ	1.0	ใช้ได้
49	มีการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมส่งเสริมการอ่าน	1.0	ใช้ได้

ข้อที่	ข้อความ	ผลการพิจารณา	
		IOC	แปลผล
50	สภาพการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาในวันวิสาขบูชาเพื่อให้นักเรียนนำ หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ	1.0	ใช้ได้
51	มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	1.0	ใช้ได้
52	มีการจัดนิทรรศการในวันวิทยาศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ ในรัชกาลที่ 4 และให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน	1.0	ใช้ได้
53	มีการจัดแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนให้สูงขึ้น	1.0	ใช้ได้
54	มีการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง	1.0	ใช้ได้
55	มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬให้กับ เด็กนักเรียน	1.0	ใช้ได้
56	มีการจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เพื่อส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงาม	1.0	ใช้ได้
57	มีการจัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทง เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุ ธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทง	1.0	ใช้ได้
58	มีการจัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความตระหนักในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับ นักเรียน	1.0	ใช้ได้
59	มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา	1.0	ใช้ได้
60	มีการจัดกิจกรรมภาษาถิ่นวันละคำ หน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนร่วมกัน อนุรักษ์และใช้ภาษาถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	1.0	ใช้ได้
61	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษากลาง เพื่อพัฒนาทักษะทาง ภาษาให้กับเด็กนักเรียน	1.0	ใช้ได้

ข้อที่	ข้อความ	ระดับการดำเนินการ	
		IOC	แปลผล
62	มีการจัดกิจกรรมการเล่าข่าวประวัติศาสตร์หน้าเสาธง เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต และปลูกฝังข้อคิดการดำเนินชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม	1.0	ใช้ได้
63	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาไทย	1.0	ใช้ได้
64	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์	1.0	ใช้ได้
65	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์	1.0	ใช้ได้
66	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	1.0	ใช้ได้
67	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายการทำงานอาชีพและเทคโนโลยี	1.0	ใช้ได้
68	มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	1.0	ใช้ได้
69	มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	1.0	ใช้ได้
70	มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสถานักเรียน	1.0	ใช้ได้
71	มีการจัดกิจกรรมออมทรัพย์ของนักเรียน	1.0	ใช้ได้
72	มีการจัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ	1.0	ใช้ได้
73	มีการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ	1.0	ใช้ได้
74	สภาพการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อให้ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู และตระหนักในหน้าที่ของตนเอง	1.0	ใช้ได้
75	มีการจัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน	1.0	ใช้ได้
76	มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	1.0	ใช้ได้
77	มีการจัดพิธีสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องลูกเสือ	1.0	ใช้ได้
78	มีการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทย และประเทศไทย	1.0	ใช้ได้

ข้อที่	ข้อความ	ผลการพิจารณา	
		IOC	แปลผล
79	มีการจัดกิจกรรมแสดงความรักความกตัญญูระหว่างแม่กับลูก เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน	1.0	ใช้ได้
80	มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในวันแม่แห่งชาติ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน	1.0	ใช้ได้
82	มีการจัดกิจกรรมยอคนักอ่านในวันสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กนักเรียน	1.0	ใช้ได้
83	มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านให้กับเด็กนักเรียน	1.0	ใช้ได้
84	มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปในวันสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อให้ นักเรียนนำประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม	1.0	ใช้ได้
85	มีการจัดกิจกรรมประกวดการเล่านิทานในวันสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของนักเรียน	1.0	ใช้ได้
86	มีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีในวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกในทิศทางที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน	1.0	ใช้ได้
87	มีการจัดแข่งขันกีฬาในวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	1.0	ใช้ได้
88	มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันปิยะมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทย และประเทศไทย	1.0	ใช้ได้
89	มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทยทั้งประเทศ	1.0	ใช้ได้
90	มีการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน	1.0	ใช้ได้

ข้อที่	ข้อความ	ผลการพิจารณา	
		IOC	แปลผล
91	มีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงออกของนักเรียน	1.0	ใช้ได้
92	มีการจัดกิจกรรมจับสลากของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี	1.0	ใช้ได้
93	มีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน	1.0	ใช้ได้
94	มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาออกสถานที่ เพื่อให้ให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่สำคัญของประเทศไทย และช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยของคนไทย	1.0	ใช้ได้
95	มีการจัดกิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับเด็กนักเรียน	1.0	ใช้ได้
96	มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าภายในโรงเรียน เพื่อให้ให้นักเรียนรู้จักและเรียนรู้ระบบของสหกรณ์ร้านค้าที่สามารถนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตนได้	1.0	ใช้ได้
97	มีการจัดกิจกรรมการทำบัญชีรายรับ / รายจ่าย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	1.0	ใช้ได้

ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า

ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า

ชื่อ - ชื่อสกุล	พิกุล พระสิงห์
วัน เดือน ปี เกิด	16 เมษายน 2516
ที่อยู่ปัจจุบัน	140 หมู่ 3 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
ที่ทำงานปัจจุบัน	โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ครูชำนาญการ
ประสบการณ์การทำงาน	
พ.ศ. 2550	ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
พ.ศ. 2540	อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63110
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2551	กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2539	คบ. (การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า

ชื่อ – ชื่อสกุล	ประสิทธิ์ สุขสำราญ
วัน เดือน ปี เกิด	22 พฤษภาคม 2520
ที่อยู่ปัจจุบัน	33 หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
ที่ทำงานปัจจุบัน	โรงเรียนบ้านห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ครูปฏิบัติการ
ประสบการณ์การทำงาน	
พ.ศ. 2550	ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยหาน
พ.ศ. 2546	อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2551	กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2543	คบ. (การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงราย

ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า

ชื่อ – ชื่อสกุล	สุจิตรา ราชวีรัตน์ะ
วัน เดือน ปี เกิด	20 กรกฎาคม 2516
ที่อยู่ปัจจุบัน	87/1 ซอยทองคำอุทิศ ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ที่ทำงานปัจจุบัน	โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสีมมา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ครู อันดับ คศ. 1
ประสบการณ์การทำงาน	
พ.ศ. 2550	ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสีมมา
พ.ศ. 2542	อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านดอนปอ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2551	กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2538	คบ. (การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุดรธานี